

Số: 29 /2016/UHYACA/HCM-BCKTDL

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được lập ngày 21 tháng 03 năm 2016, từ trang 6 đến trang 43, bao gồm Bảng cân đối kế toán tổng hợp tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính tổng hợp.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính tổng hợp dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính tổng hợp của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính tổng hợp. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính tổng hợp do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính tổng hợp trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính tổng hợp.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP)

Ý kiến kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phục vụ Mặt đất Sài Gòn tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính tổng hợp.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Như đã trình bày tại Thuyết minh số 1.7 của Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính: Công ty chính thức hoạt động với hình thức là Công ty cổ phần trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Phục vụ Mặt đất Sài Gòn từ ngày 31/12/2014. Số liệu trình bày tại ngày 01/01/2015 trên Bảng cân đối kế toán tổng hợp và số liệu năm trước trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp là số liệu trên Báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 06/01/2014 đến ngày 31/12/2014 của Công ty TNHH MTV Phục vụ Mặt đất Sài Gòn. Theo đó, một số chỉ tiêu không hoàn toàn có thể so sánh được, bao gồm:

1. Bảng cân đối kế toán tổng hợp và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp:

- Chi phí dự phòng phải thu khó đòi: Công ty áp dụng khoản 1, điều 10 Thông tư 127/2014/TT - BTC hướng dẫn về xử lý tài chính tại thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần, theo đó Báo cáo tài chính năm 2014 không thực hiện việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi đối với các khoản phải thu quá hạn thanh toán hoặc khó có khả năng thu hồi. Tuy nhiên, trong năm 2015, Công ty thực hiện việc trích lập dự phòng phải thu khó đòi theo quy định hiện hành cho các khoản phải thu quá hạn thanh toán hoặc khó có khả năng thu hồi của các năm trước với số tiền là 29.213.310.942 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu và lãi suy giảm trên cổ phiếu: năm 2014, Công ty hoạt động dưới hình thức TNHH MTV nên 2 chỉ tiêu này không được tính toán.

2. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp:

- Chỉ tiêu Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu năm 2015 chỉ bao gồm cổ tức đã tạm ứng cho cổ đông (tỷ lệ 10%/cổ phiếu) và không bao gồm lợi nhuận (của những năm trước) đã chuyển về Tổng Công ty Cảng Hàng Không.

Ngoài ra, số liệu trên Báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV Phục vụ Mặt đất Sài Gòn cho giai đoạn từ 06/01/2014 đến 31/12/2014 là số liệu đã được điều chỉnh theo Biên bản quyết toán thuế, Biên bản bán giao vốn và Biên bản kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 của Kiểm toán Nhà nước.

Vấn đề cần nhấn mạnh nêu trên không làm thay đổi ý kiến kiểm toán đã trình bày.



Phan Thanh Điền
Giám đốc
Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán
số 1496-2014-112-1

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA - CHI NHÁNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2016

Lương Ngô Bảo Trân
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận ĐKHN kiểm toán
số 1828-2014-112-1